



พระราชบัญญัติว่าด้วยผู้ใหญ่ที่ไร้ความสามารถ
(สก๊อตแลนด์) ค.ศ. 2000

คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลคืออะไร

นี่เป็นพระราชบัญญัติอะไร

พระราชบัญญัตินี้เป็นคำสั่งภายใต้กฎหมายว่าด้วยผู้ใหญ่ที่ไร้ความสามารถ (สก๊อตแลนด์) ค.ศ. 2000

คำสั่งนี้ออกโดยศาลชั้นต้นและจะระบุว่าบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งโดยผู้พิพากษาเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการต่าง ๆ ของผู้ใหญ่ที่ไร้ความสามารถ คำสั่งจะระบุว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเรียกว่า ผู้อนุบาล สามารถกระทำการใดได้บ้าง

คำสั่งนี้มีผลอะไร

คำสั่งจะอนุญาตให้ผู้อนุบาลจัดการด้านการเงิน และ/หรือสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ของผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถจัดการกิจการต่างๆได้

เพราะเหตุใดฉันจึงจำเป็นต้องมีคำสั่งนี้

หากยังไม่มีการจัดเตรียมบางอย่างอยู่แล้ว เช่น การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ

คุณอาจจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกคำสั่งให้คุณมีสิทธิอำนาจทางกฎหมายกระทำการในบางเรื่องแทนผู้ใหญ่

การไร้ความสามารถหมายความว่าอะไร

ความสามารถของบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะบกพร่องแบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาและมีใบประกอบวิชาชีพจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าบุคคลนั้น ไม่มีความสามารถในการตัดสินใจหรือไม่

ฉันจะสามารถช่วยเหลือชีวิตหรือญาติของฉัน โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อนุบาลจากศาลหรือไม่

ขึ้นอยู่กับลักษณะของความจำเป็นของการตัดสินใจนั้นๆ คุณอาจไม่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติที่จะกระทำการในนามของบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่มีความสามารถที่จะกระทำการได้ด้วยตนเอง

มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

มีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง — ค่าธรรมเนียมศาลสำหรับการยื่นคำร้อง และอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับรายงานทางการแพทย์

และเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนคำสั่งศาล หากคุณจ้างทนายความให้ยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้อนุบาล จะมีค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

เว้นเสียแต่ว่าคดีนั้นจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากคุณใช้ทนายความ

คุณควรสอบถามทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่ใช่ทนายความทุกคนจะรับงานสำหรับบุคคลที่รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คำสั่งจะมีผลเป็นระยะเวลานานเท่าไร

ตามปกติแล้ว ครั้งแรกผู้อนุบาลมักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 3 ปี แต่ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจให้การแต่งตั้งให้มีผลเป็นระยะเวลานานกว่าหรือนานกว่าได้ คำสั่งศาลจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใหญ่เสียชีวิต

ฉันจะยื่นคำร้องได้อย่างไร

จะต้องยื่นคำร้องที่เรียกว่า “ซั่มมรี แอปพลิเคชัน (Summary Application)” (หมายถึงการกรอกคำร้องให้สมบูรณ์และยื่นต่อศาลชั้นต้น) ที่ศาลชั้นต้น

คำร้องจะต้องยื่นพร้อมกับรายงานทางการแพทย์ 2 ฉบับ (ซึ่งออกโดยแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาและมีใบประกอบวิชาชีพ 2 ท่าน)

พร้อมเอกสารสนับสนุนประกอบอื่น ๆ เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการ คนส่วนใหญ่ใช้ทนายความในการยื่นคำร้องต่อศาล

บุคคลใดบ้างสามารถเป็นผู้มอบ

ทุกคนสามารถยื่นคำร้อง รวมถึง คู่ชีวิต สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี หรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจากแผนกสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นของคุณ

ใครเป็นผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับการทำงานของผู้มอบ

แผนกสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้มอบที่มีอำนาจด้านการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่

เรากำกับดูแลคำสั่งต่าง ๆ ที่ดำเนินการในด้านของเงิน และ/หรือทรัพย์สิน หากคุณได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้มอบทางการเงิน คุณจะมีหน้าที่เฉพาะที่ต้องกระทำหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึง การส่งเอกสารมาให้เรา ซึ่งมีรายละเอียดว่าคุณกำลังดูแลเงินเป็นจำนวนเท่าไร และคุณวางแผนว่าจะใช้เงินนั้นอย่างไร ผู้มอบทางการเงินส่วนใหญ่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์:

- บัญชีทรัพย์สิน — ส่วนนี้สรุปข้อมูลทั้งหมดของผลประโยชน์ เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝาก ทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นของผู้ใหญ่ซึ่งคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
- แผนการบริหารจัดการ — นี่คือโครงร่างคร่าว ๆ ว่าคุณวางแผนที่จะบริหารจัดการกับทรัพย์สินและการเงินที่เป็นของผู้ใหญ่นั้นอย่างไร เช่น การเปลี่ยนบัญชีธนาคาร การขายบ้าน การบริหารจัดการการลงทุน
- การทำบัญชีประจำปี — คุณจำเป็นต้องจัดทำบันทึกทางการเงินที่ดีเนื่องจากคุณจำเป็นต้องส่งรายงานบัญชีให้เราในแต่ละปี บัญชีของคุณจะมีรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่ได้ดำเนินการภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติแล้วมักจะเป็น 12 เดือน

ฉันจะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

เจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะตอบคำถามใด ๆ ที่คุณสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับคำร้องของคุณ

และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหากคุณสามารถรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มอบทางการเงิน นอกจากนี้ สำนักงานบริการให้คำปรึกษาแก่พลเมือง (Citizens Advice Bureau) ในท้องถิ่นของคุณหรือทนายความอาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ สำหรับเรื่องของสวัสดิภาพความเป็นอยู่

แผนกสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นของคุณอาจสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำได้

มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเราหากคุณกำลังพิจารณาที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้มอบทางการเงิน

สำนักงานของเราเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป หากคุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางมายังสำนักงาน

เราขอแนะนำให้ทำการนัดหมายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะพบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานผู้มอบดูแลที่รัฐแต่งตั้ง (สก็อตแลนด์) (Office of the Public Guardian (Scotland))

Hadrian House
Callendar Business Park
Callendar Road
FALKIRK, FK1 1XR

- โทรศัพท์: 01324 678300
- อีเมล: opg@scotcourts.gov.uk
- www.publicguardian-scotland.gov.uk
- เวลาทำการ: 9.00 น. - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับเนื้อหาของใบปลิวของเรา คุณสามารถติดต่อเราหรือแสดงความคิดเห็นได้จากเว็บไซต์ของเรา

สำนักงานผู้มอบดูแลที่รัฐแต่งตั้ง (สก็อตแลนด์) (Office of the Public Guardian (Scotland)) เป็นส่วนหนึ่งของบริการศาลและศาลชำนัญพิเศษแห่งสก็อตแลนด์ (Scottish Courts and Tribunals Service)